
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.2565 
วันที่  7  มกราคม  พ.ศ. 2565 

ณ ห้องประชุมอาคารประชาปราโมทย์ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
********************** 

 
ผู้มาประชุม 

    
 

1 นายสหภาพ กะเปราะน้อย ประธานสภา นายสหภาพ กะเปราะน้อย 

 
2 นายสมร  ทองตัน รองประธานสภา นายสมร  ทองตัน 

 
3 นายแมน เปียยะบุตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 นายแมน เปียยะบุตร 

 
4 นายศรัทธา เจือหอม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 นายศรัทธา เจือหอม 

 
5 นายชูชาติ ทรัพย์ทวี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 นายชูชาติ ทรัพย์ทวี 

 
6 น.ส.เบญจวรรณ ปานพันธ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 น.ส.เบญจวรรณ ปานพันธ์ 

 
7 นางสาวเช่นดาว นพศรี เลขานุการสภา นางสาวเช่นดาว นพศรี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
    

 
1 นายสขภณ เพ่ิมสิน นายก อบต. นายสขภณ เพ่ิมสิน 

 
2 นางมัทรินทร์ อนุพงศ์สิริกุล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.2 นางมัทรินทร์ อนุพงศ์สิริกุล 

 
3 นายสมใจ ข าสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 นายสมใจ ข าสวัสดิ์ 

 
4 น.ส.ธิดารัตน ์ ชวน ครูกศน.ต าบลแหลมผักเบี้ย น.ส.ธิดารัตน์ ชวน 

 
5 ส.ต.ต.ชินวัฒน ์ บ ารุงศรี ผบ.หมู่ (สภ.บ้านแหลม) ส.ต.ต.ชินวัฒน ์ บ ารุงศรี 

 
6 นายพรอนันต์ สาพมิพ์ ผู้อ านวยการกองช่าง นายพรอนันต์ สาพิมพ์ 

 
7 นายสมหมาย พุ่มพัน ก านัน นายสมหมาย พุ่มพัน 

 
8 นายเทอดพงษ์ โดยงามรัก ครู ร.ร.วัดสมุทรโคดม นายเทอดพงษ์ โดยงามรัก 

 
9 นางสุมณฑา อินทนิล รักษาราชการ ร.ร.วัดสมุทรธาราม นางสุมณฑา อินทนิล 

 
10 น.ส.วชัราภรณ ์ จินดาวงศ ์ ปลัดอ าเภอบ้านแหลม น.ส.วชัราภรณ์ จินดาวงศ ์

 

เริ่มประชุมเวลา  09.40 น.   เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  นายสหภาพ  กะเปราะน้อย  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย   ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
 ประธาน  - ไม่มี 
  

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน 
 ประธาน  - ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย ครั้งแรก  เมื่อวันที่  30  ธันวาคม  2564   
 ศรัทธา  - เรียนท่านประธาน จากผลการตรวจ ไม่พบจุดที่ต้องแก้ไข 
 ประธาน  - ผมขอให้สมาชิกตรวจดูรายงานการประชุมอีกครั้งก่อนลงมติ 
 ประธาน  - ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภา อบต. 
ครั้งแรก  วันที่  30  ธันวาคม  2564  กรุณายกมือ 
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ที่ประชุม - มีสมาชิกยกมือ  6  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะน้อย  นายสมร  ทองตัน  
นายแมน  เปียยะบุตร  นายศรัทธา  เจือหอม  นายชูชาติ  ทรัพย์ทวี  และนางสาวเบญจวรรณ  ปานพันธ์ 

ประธาน  - สรุปว่าที่ประชุมมีมตริับรองเป็นเอกฉันท์ 
  

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
 ประธาน  - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 ประธาน  - ไม่มี  

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่  
5.1  แถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 

ประธาน  - เนื่องจากตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562  บัญญัติว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผล
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และตามมาตรา 58/5  วรรคสาม  บัญญัติว่าการประชุมเพ่ือแถลง
นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้กระท าโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดท า 
นโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนที่มาประชุมด้วย  ดังนั้นเพ่ือให้การ
ด าเนินงานของสภา อบต. เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  สภาฯ จึงเรียกประชุมและแจ้งให้ท่านนายกมาแถลง
นโยบายต่อสภาในวันนี้  ผมขอเชิญท่านสขภณ  เพ่ิมสิน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย  แถลง
นโยบายต่อสภา 

นายกอบต. - ประธานสภา ฯ และเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน กระผม  นายสขภน เพ่ิมสิน  นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย ขอแถลงนโยบายโดยเรียนท่านประธานสภา  ผ่านไปยังเพ่ือนสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ยและพ่ีน้องประชาชนชาวต าบลแหลมผักเบี้ยที่เคารพทุกท่าน เพ่ือท่าน
ทั้งหลายจะได้รับทราบนโยบายและแนวทางในการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย ของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลในช่วงระยะเวลา  4 ปีจากนี้ไปตามวาระที่กฎหมายก าหนด 

ตามท่ี คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
แหลมผักเบี้ย โดยให้กระผมเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย เมื่อวันที่  20 ธันวาคม 2564  นั้น 
ก่อนอ่ืนกระผมใคร่ขอขอบพระคุณ  พ่ีน้องชาวต าบลแหลมผักเบี้ยที่ได้ให้การสนับสนุนและความไว้วางใจให้กับ
กระผมในครั้งนี้  กระผมขอยืนยันถึงความตั้งใจที่จะท าหน้าที่ด้วยความตั้งใจเพ่ือให้ต าบลแหลมผักเบี้ยเจริญก้าวหน้า 
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  และมุ่งเน้นการท างานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามสโลแกนของทีม  ที่ว่า รวมใจอาสา 
รวมใจพัฒนา น าสู่ความเจริญ ของต าบลแหลมผักเบี้ย   

ท่านประธานที่เคารพ  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ยสามารถด าเนินการ
ไปได้อย่างมีทิศทางและสามารถวางแผนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล กระผมจึงได้ก าหนดนโยบาย
การบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย ดังนี้ 

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 1.1  เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมและจริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
ทุกระดับ ให้มีการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งพัฒนาความรู้ ความสามารถ ให้มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
 



-3- 
 

 1.2 ปรับเปลี่ยนวิธีการท างานของบุคลากรให้เข้าถึงประชาชนในพื้นท่ีทุกจุดของต าบลแหลมผักเบี้ย  
 1.3  เปิดโอกาสให้ ประชาชน ผู้น าท้องถิ่นเข้าถึง และมีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็น โดยยึด
หลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ชาวต าบลแหลมผักเบี้ย  
 

2. นโยบายด้านการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 2.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนให้มีความเข้มแข็ง โดยพัฒนาองค์ความรู้และขยายเครือข่าย

เพ่ือการแข่งขันด้านการตลาด ควบคู่กับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและการส่งเสริมการท าตลาดออนไลน์  
 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนต าบลแหลมผักเบี้ยให้เป็นแหล่งผลิตอาหารทางทะเล การแปรรูป และแหล่ง
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ไปสู่ทั่วประเทศ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับประชาชนในต าบลแหลมผักเบี้ย   
 2.3 ส่งเสริมพัฒนาทักษะการขายและการบริการ ส าหรับการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนและสร้าง
เครือข่ายด้านการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เพ่ิมข้ึน 
 3. นโยบายด้านการท่องเที่ยว 
 3.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 3.2 พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 3.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
 3.4 ส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยและสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับการท่องเที่ยวในต าบลแหลม
ผักเบี้ย  
 4. นโยบายด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
 4.1 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ใน
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
 4.2 ส่งเสริมการศึกษาในระดับปฐมวัย เพ่ือมุ่งพัฒนาความพร้อมให้กับเด็ก ให้ได้รับการพัฒนาทาง
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4.3 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ สื่อการเรียน การสอน ที่ทันสมัย มีคุณภาพและมีมาตรฐานทางวิชาการ 
เพ่ือเพ่ิมทักษะให้แก่เด็กเล็กในการเรียนรู้ อย่างพอเพียง 

 4.4 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน เพ่ือเชื่อมความสามัคคีระหว่างชุมชน 
และปลูกฝังให้เยาวชนรักการกีฬา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

  4.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนให้ออกก าลังกาย  สนับสนุนอุปกรณ์ การออ
ก าลังกาย และสนามกีฬาให้ชุมชน  ตามความเหมาะสมของแต่ละชุมชน 

5. นโยบายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
  5.1 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ  และ
ถ่ายทอดประสบการณ์ ให้แก่คนรุ่นหลัง  เพ่ือพัฒนาการสร้างอาชีพต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม 

 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมและวันส าคัญทางศาสนา 
6. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 6.1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการให้บริการ

ด้านสุขภาพแก่ประชาชนในหมู่บ้าน 
  6.2 ปลูกฝังให้ประชาชนรักและดูแลสุขภาพ  และมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดของหมู่บ้าน 
เพ่ือให้ต าบลแหลมผักเบี้ยเป็นเมืองน่าอยู่ 
  6.3 พัฒนาการสังคมสงเคราะห์ให้ครอบคลุม และทั่วถึงผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ในชุมชนอย่างเป็นธรรม   

 6.4  ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยต่างๆ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 
ของประชาชนในเบื้องต้น              
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7. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            7.1 ก่อสร้าง บ ารุงและปรับปรุงถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ 

 7.2 พัฒนาแหล่งน้ า ระบบประปา คู คลองและท่าเทียบเรือให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้                   
 7.2 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตามจุดต่างๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน 
       กระผมขอให้ความเชื่อม่ันแก่สภา ฯ แห่งนี้ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต และมีความ

มุ่งม่ันที่จะบริหารงานให้องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ยมีความเจริญก้าวหน้า  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนต าบลแหลมผักเบี้ย ขอขอบคุณ  

ประธาน  - จากที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้แถลงนโยบายต่อสภาอบต.ไปแล้ว
นั้น มีสมาชิกสภาอบต. ท่านใดสงสัยหรือซักถามเกี่ยวกับนโยบายหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญ 

ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธาน  - เป็นอันว่าที่ประชุมรับทราบ 

5.2  ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 

ประธาน  - ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจง 
เลขาฯ สภา - เรียนท่านประธานด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย ชุดเดิมเคย

ออกระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม
ผักเบี้ย  ซึ่งเพ่ือสภาฯ ชุดเดิมหมดวาระและมีสภาชุดใหม่แล้ว  ดิฉันจึงได้เสนอร่างระเบียบฯ ฉบับนี้มาให้สภาฯ 
พิจารณาใหม่  ที่มาของระเบียบฉบับนี้มาจากคณะกรรมาธิการพัฒนาเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภา  
ได้เสนอแนะให้กระทรวงมหาดไทย  ขอความร่วมมือไปยังสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณาด าเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 
2  พ.ศ.2554  ข้อ 117  วรรคสี่  โดยให้สภาท้องถิ่น  ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการ
ประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่น  ส าหรับร่างของระเบียบฉบับนี้ดิฉันได้ส่งให้ท่านทราบล่วงหน้าแล้ว  ดิฉันขอ
ชี้แจงเพียงเท่านี้ 
 ประธาน  - ขอให้ทุกท่านดูร่างระเบียบ ถ้ามีข้อซักถามหรือจะแก้ไขเพ่ิมเติมอย่างไร ขอเชิญ
เสนอได้ 
 ที่ประชุม - ไม่มี 
 ประธาน  - ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบกับร่างระเบียบฉบับนี้ กรุณายกมือ 

ที่ประชุม - มีสมาชิกยกมือ  6  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะน้อย  นายสมร  ทองตัน  
นายแมน  เปียยะบุตร  นายศรัทธา  เจือหอม  นายชูชาติ  ทรัพย์ทวี  และนางสาวเบญจวรรณ  ปานพันธ์ 
 ประธาน  - สรุปที่ประชุมมีมตเิห็นชอบ  

5.3  พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ประธาน  - ขอเชิญท่านนายกชี้แจงญัตติต่อที่ประชุม 
 นายกอบต. - เรียนท่านประธานสภา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และฉบับที่ 2  พ.ศ.2559  ข้อ 7  องค์กร จัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

1.) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
2.) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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ข้อ 8  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
1.)  ผู้บริหารท้องถิ่น  เป็นประธานกรรมการ 
2.) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน  เป็นกรรมการ 
3.) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาคัดเลือกจ านวนสามคน  เป็นกรรมการ 
4.) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  เป็นกรรมการ 
5.) ผู้แทนภาคราชการและหรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่า

สามคนแต่ไม่เกินหกคน  เป็นกรรมการ 
6.) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่

เกินหกคน  เป็นกรรมการ 
7.) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
8.) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการที่มาจากสมาชิกสภา , ผู้ทรงคุณวุฒิ , ผู้แทนภาคราชการ , และผู้แทนประชาคม  
มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี  และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
ในการนี้ผมจึงเสนอมาให้ท่านประธานสภา คัดเลือก สมาชิกสภา อบต. จ านวนสามคน  
มาเข้าร่วมเป็นกรรมการ  ผมขอเสนอเพียงเท่านี้ 

 ประธาน  - ขอเชิญสมาชิกเสนอกรรมการคนที่หนึ่งและขอผู้รับรองด้วย 
 สมร  - ขอเสนอนายศรัทธา  เจือหอม 
 ที่ประชุม - มีสมาชิกรับรอง  3  คน คือ  นายแมน  เปียยะบุตร  นายชูชาติ  ทรัพย์ทวี  และ
นางสาวเบญจวรรณ  ปานพันธ์ 
 ประธาน  - ขอเชิญสมาชิกเสนอกรรมการคนที่สอง 

แมน  - ขอเสนอนายสหภาพ  กะเปราะน้อย 
 ที่ประชุม - มีสมาชิกรับรอง  2  คน คือ นายชูชาติ  ทรัพย์ทวี  และนายศรัทธา  เจือหอม 
 ประธาน  - ขอเชิญสมาชิกเสนอกรรมการที่สาม 
 ศรัทธา  - ขอเสนอนายสมร  ทองตัน 
 ที่ประชุม - มีสมาชิกรับรอง 2 คน คือนางสาวเบญจวรรณ ปานพันธ์ และนายแมน เปียยะบุตร 
 ประธาน  - สรุปว่าที่ประชุมเลือก นายศรัทธา  เจือหอม นายสหภาพ  กะเปราะน้อยและ
นายสมร  ทองตัน  เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
   5.4  พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ 
   บริหารส่วนต าบล 
 ประธาน  - ขอเชิญนายกชี้แจง 
 นายกอบต. - เรียนท่านประธานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559  และฉบับที่ 3  พ.ศ.2561   
ข้อ 28  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 

1.) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
2.) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
3.) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
4.) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
5.) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
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 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคน ท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท า
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการชุดนี้จะมีวาระ 4 ปี และอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกก็ได ้
 ดังนั้นในส่วนของกรรมการที่มาจากสมาชิกสภาอบต. จ านวนสามคน  ทางสภาฯจะต้องพิจารณาคัดเลือก
ต่อไป  ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ 
 ประธาน  - ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อกรรมการคนที่หนึ่งและขอผู้รับรองด้วย 
 สมร  - ขอเสนอนางสาวเบญจวรรณ  ปานพันธ์ 
 ประธาน  - ขอผู้รับรอง 
 ที่ประชุม - มีสมาชิกยกมือ  2  คน คือ นายศรัทธา เจือหอม และนางสาวเบญจวรรณ ปานพันธ์ 
 ประธาน  - ขอเชิญเสนอกรรมการคนที่สอง 
 ศรัทธา  - ขอเสนอนายแมน  เปียยะบุตร 
 ประธาน  - ขอผู้รับรอง 
 ที่ประชุม - มีสมาชิกยกมือ  2  คน คือนายสมร  ทองตันและนายชูชาติ  ทรัพย์ทวี 
 ประธาน  - ขอเชิญเสนอกรรมการคนที่สาม 
 แมน  - ขอเสนอนายชูชาติ  ทรัพย์ทวี 
 ประธาน  - ขอผู้รับรอง 
 ที่ประชุม - มีสมาชิกยกมือ  2  คน คือนายสมร  ทองตัน  และนายศรัทธา  เจือหอม 
 ประธาน  - สรุปว่าที่ประชุมมีมติเลือก นางสาวเบญจวรรณ  ปานพันธ์ นายแมน  เปียยะบุตร
และนายชูชาติ  ทรัพย์ทวี 
 ประธาน  - ก่อนที่จะด าเนินการประชุมในระเบียบวาระที่  5.5  ผมเห็นว่าขณะนี้เป็นเวลา
ใกล้จะ  12  นาฬิกาแล้ว  ผมจึงจะขอพักการประชุมไว้ก่อนเพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน แล้วกลับมาประชุมต่อ
ในเวลา  13.30 น. 
   พักประชุม เวลา  11.45 น. 
   เริ่มประชุม เวลา  13.35 น. 
 ประธาน  - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเริ่มประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระที่ 
5.5 
   5.5  พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แหลมผักเบี้ย 
 ประธาน  - ขอเชิญนายกชี้แจง 
 นายกอบต. - เรียนท่านประธานในเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.แหลมผักเบี้ย  เริ่มมา
ตั้งแต่ปี 2549  อบต.แหลมผักเบี้ยได้ตอบรับเข้าร่วมด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพกับส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ได้รับเงินสนับสนุนมาในอัตราคนละ 37 บาทห้าสิบสตางค์ ต่อจ านวนประชากร  ตาม
หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ ซึ่งขณะนั้นมีเงื่อนไขให้อบต.ต้องตั้งงบประมาณสมทบโดยขึ้นกับขนาดของอบต. คือ
ขนาดเล็กสมทบเงินไม่น้อยกว่า 10%  ของเงินที่ได้รับการสนับสนุน อบต.ขนาดกลางสมทบเงินไม่น้อยกว่า 20% 
และอบต.ขนาดใหญ่ สมทบเงินไม่น้อยกว่า 30%  ขณะนั้นอบต.แหลมผักเบี้ยสมทบไม่น้อยกว่า 20%  ต่อมาในปี 
พ.ศ.2553  ทางส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกรรมการกองทุน  และ
ปรับเปลี่ยนเงินจัดสรรรายคนที่จากเดิม  37.50 บาท  เป็น 40 บาท  พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนอัตราที่ต้องสมทบ คือ 
อบต.ขนาดเล็ก สมทบไม่น้อยกว่า 20% อบต.ขนาดกลางสมทบไม่น้อยกว่า 30% อบต.ขนาดใหญ่  สมทบไม่น้อย
กว่า 50% หลังจากนั้นมาในปี พ.ศ.2561 ก็มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่ คือ ก าหนดเงินสมทบเงินเข้า
กองทุนหลักประกันสุขภาพในอัตราร้อยละของเงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนี้ 

1.) สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่รวมเงินอุดหนุนต่ ากว่า 
6 ล้านบาท 
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2.) สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ  40  กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงินอุดหนุน 
ตั้งแต่ 6 ถึง 20 ล้านบาท 

3.) สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงินอุดหนุน สูง
กว่า 20 ล้านบาท 

ส าหรับหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนนี้จะต้องใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน
โครงการหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุน อนุมัติในเรื่องต่อไปนี้ 
1.) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ  สถานบริการหรือหน่วยงานของ

สาธารณสุข 
2.) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของ

องคก์ร หรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่น 
3.) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือศูนย์ที่ด าเนินกิจกรรม

เกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 
4.) เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เกินร้อยละ 15  ของเงินรายรับของกองทุนในแต่ละปีงบประมาณ นั้น 
5.) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่ ในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจ าเป็นเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ได้ 
ทั้งนี้โครงสร้างของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จะประกอบด้วย 
1.) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เป็นประธานกรรมการ 
2.) ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นจ านวนสองคน    เป็นกรรมการ 
3.) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนสองคน  เป็นกรรมการ 
4.) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุข 

ในท้องถิ่นท่ีคัดเลือกกันเองจ านวนไม่เกินสองคน   เป็นกรรมการ 
5.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในท้องถิ่น 

ที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน    เป็นกรรมการ 
6.) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้าน 

คัดเลือกกันเองไม่เกินห้าคน     เป็นกรรมการ 
7.) ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน (ถ้ามี) เป็นกรรมการ 
8.) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
9.) ผู้อ านวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขหรือสิ่งแวดล้อมหรือ 

ส่วนสาธารณสุขหรือเจ้าหนา้ที่อ่ืนที่ผู้บริหารสูงสดุมอบหมาย  เป็นกรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร 
10.) หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลังที ่

 ผู้บริหารสูงสุดมอบหมาย     เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้สาธารณสุขอ าเภอ หัวหน้าหน่วยบริการประจ าที่จัดบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่และท้องถิ่นอ าเภอเป็นที่
ปรึกษาคณะกรรมการกองทนุ  วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการชุดนี้มีวาระ 4 ปี 
ดังนั้นในส่วนของกรรมการที่มาจากสมาชิกสภาอบต. จ านวนสองคน  จะขอให้ท่านประธานพิจารณา
คัดเลือกสมาชิกสภาเข้าร่วมเป็นกรรมการ  ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ 
ประธาน  - ขอเชิญสมาชิกเสนอกรรมการคนที่หนึ่งและขอผู้รับรองด้วย 
สมร   - ผมขอเสนอนายศรัทธา  เจือหอม 
ประธาน  - ขอผู้รับรอง 
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ที่ประชุม - มีสมาชิกยกมือ  2  คน  คือนายแมน เปียยะบุตร นางสาวเบญจวรรณ  ปานพันธ์ 
ประธาน  - ขอเชิญสมาชิกเสนอกรรมการคนที่สอง  
ศรัทธา  - ผมขอเสนอนายแมน  เปียยะบุตร 
ประธาน  - ขอผู้รับรอง 
ที่ประชุม - มีสมาชิกยกมือ  2  คน  คือนายชูชาติ  ทรัพย์ทวี  และนายสมร  ทองตัน 
ประธาน  - สรุปว่าที่ประชุมมีมติเลือก นายศรัทธา  เจือหอม และนายแมน  เปียยะบุตร 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง อ่ืน ๆ 
 ประธาน  - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนขอเชิญ 
 วาสนา  - ดิฉันรับผิดชอบงานกีฬา มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าทางอบต. มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการกีฬาไว้ ซึ่งสมาชิกสภาอบต.ทุกคน จะต้องเป็นกรรมการโดยต าแหน่งเมื่อสภาชุดเก่าหมดวาระ
การด ารงต าแหน่งแล้ว  สมาชิกสภาอบต.ชุดใหม่จะต้องรับหน้าที่นี้  ส่วนกรรมการท่านอ่ืนยังคงท าหน้าที่เป็น
กรรมการต่อไป  ดิฉันขอแจ้งให้ทราบ 
 อ.สุมณฑา - ขณะนี้ในช่วงสถานการณ์โควิท ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน 2 แบบ คือ 
แบบออนไซด์ ประมาณร้อยละ 50 เปอร์เซ็น ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนเด็กนักเรียน  และอีกแบบคือแบบออน
แฮนด์  โดยวิธีให้ผู้ปกครองมารับใบงานไปให้เด็กนักเรียนท าท่ีบ้าน 
 ผอ.องค์การ - ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อโควิทในพ้ืนที่ ซึ่งนโยบายใหม่ทางโรงพยาบาลจะไม่ลงมาสว็อพ
แล้ว  เขาให้ รพ.สต. ต้องตรวจ ATK กันเอง  เชื้อโควิทสายพันธุ์โอไม่ครอนมีเข้ามาในจังหวัดเพชรบุรีแล้ว  มีอ าเภอ
ชะอ า หนองหญ้าปล้องและอ าเภอเมือง  แต่ของเราไม่ทราบว่าจะเป็นเชื้อสายพันธุ์ใด 
 ประธาน  - ติดเชื้อกี่คน 
 ผอ.องค์การ - หมู่ 1  หนึ่งคน  ท างานที่กรุงเทพ กลับมาบ้านวันที่ 1  ตรวจ ATK ด้วยตนเอง
ครั้งแรกไม่ข้ึนสองขีดก็อยู่ใช้ชีวิตปกติจนกลับกรุงเทพวันที่  4  มีอาการเลยตรวจ ATK ผลเป็นบวก เข้าโรงพยาบาล
ไปแล้ว  ทีนี้คนที่เสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อมี 2 ครอบครัวต้องกักตัวทั้งหมด 9 คน  ตรวจพบเชื้อ 1 คน  ซึ่งคนที่เสี่ยงสูง
ต้องไปอยู่โรงพยาบาลสนาม  ก็จะต้องขอความอนุเคราะห์จากทางอบต.น าคนติดเชื้อไปตรวจซ้ าที่โรงพยาบาลอีก
ครั้ง  ส่วนคนเสี่ยงสูงต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลสนามซึ่งอยู่ที่อ าเภอท่ายาง 
 ก านัน  - ผมจะขอฝากทางผู้บริหารชุดใหม่ เรื่องตั้งด่านชุมชนในช่วงวันหยุดเทศกาล 7 วัน
อันตราย  ผมอยากให้ประสานงานทุกส่วน เห็นต าบลอ่ืนตั้งด่านกักทุกต าบลยกเว้นต าบลแหลมผักเบี้ย และคนที่อยู่
ด่านที่อ่ืนมีการประสานหน่วยงานอื่น เช่น ฝ่ายปกครอง , รพ.สต. , ความม่ันคง , ต ารวจ  แต่ด่านของเราที่เคยตั้งจะ
มีเพียงผู้น าหมู่บ้านกับอบต. ผมอยากให้ทางอบต.ท าเรื่องถึงอ าเภอให้ฝ่ายปกครองเข้าร่วมด้วยจะได้มีหลากหลาย 
 ปลัดวัชราภรณ์ - ดิฉันปลัดอ าเภอไม่ได้รับงานฝ่ายความมั่นคงโดยตรง นายอ าเภอให้รับผิดชอบงาน
ทะเบียนและบัตร และรับผิดชอบเป็นปลัดต าบลบางแก้วและแหลมผักเบี้ย ด่านอ าเภอจะมีตรงแยกหน้าอ าเภอ 1 
ด่าน  ส่วนการตั้งด่านชุมชนแล้วแต่ละอบต.จะตั้ง 
 ผอ.องค์การ - เรื่องการตรวจ ATK ประชาชนสามารถใช้แอปเป๋าตังค์แล้วมาแสกนที่ผม  
สามารถรับชุดตรวจ ATK ได้ฟรี ใช้ได้หนึ่งครั้งต่อประชาชนหนึ่งคน  คนที่ขอต้องกรอกข้อมูลว่าเป็นผู้เสี่ยงถึงจะได้ชุด
ตรวจ ATK ปัจจุบันนี้มีแบบชนิดน้ าลาย  ชนิดก้านยาว ชนิดก้านสั้น  การตรวจทาง รพ.สต.ไม่สามารถลงไปตรวจ
รายบ้านหรือรายบุคคลหรือโรงเรียนได้  ถ้าจะตรวจเป็นหมู่คณะให้แจ้งที่ผมมา  เพราะมันเกี่ยวกับอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ชุดพีพีอี  ถ้าใส่แล้วก็จะตรวจเป็นครั้งเดียวทีละมาก ๆ  จะไม่ตรวจหนึ่งคนแล้วรอที่จะตรวจอีกหนึ่งคน 
เพราะใช้แล้วก็จะถอดทิ้งเลย และฝากประชาสัมพันธ์ด้วยเพราะมีกระแสมาว่าอนามัยไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจ 
ตอนนี้ทางอนามัยไม่สามารถออกหนังสือรับรองผลการตรวจได้ 
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 ครูธิดารัตน์ - ขอแจ้งเรื่องการเรียนการสอนของกศน. มีการเรียน 2 แบบ คือ แบบพบกลุ่มกับ
แบบออนไลน์ จะสอบต้นเดือนมีนา ซึ่งก็จะขอใช้สถานที่อบต.เป็นสนามสอบเหมือนเดิม 
 ผอ.รพ.สต. - วันที่  13  มกราคม  2565  ทางโรงพยาบาลบ้านแหลม  จะมาออกหน่วยฉีด
วัคซีนโควิทที่อบต.แหลมผักเบี้ย ไม่ว่าจะเข็มแรก หรือเข็มกระตุ้นเข็ม 3  เข็ม 4  มาฉีดได้ 
 นายกอบต. - ผมพร้อมที่จะท างานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับต าบลแหลมผักเบี้ย และพร้อม
ที่จะร่วมท างานกับทุกฝ่าย  เบอร์โทรของผม  095-9505795 
 ชูชาติ  - ฝากท่านนายก นโยบายข้อ 7.1  ฝากเรื่องขยะ  เรื่องความสะอาดของต าบลด้วย 
 ส.ต.ต.ชินวัฒน์ - ผมเพ่ิงย้ายมาอยู่ที่ต าบลแหลมผักเบี้ยแทนคนเดิม  เบอร์โทรศัพท์ของผม 061 -
0099761  ชือ่เลน่ว่าชิวครับ 
 พรอนันต์ - ขอแจ้งว่าขณะนี้ทางอบต.ก าลังก่อสร้างถนน คสล.ซอยสะพานหัน ซึ่งชาวเรือที่ใช้
ทางสัญจรอาจไม่ได้รับความสะดวก แต่ผมจะประสานกับผู้รับเหมางานนี้ให้สามารถใช้เส้นทางได้ 
 ประธาน  - โครงการลานกีฬา หมู่ 4 ขณะนี้ไปถึงไหนแล้ว 
 พรอนันต์ - อยู่ระหว่างด าเนินการขั้นตอนรับรองแบบแปลน 
 ประธาน  - ผมอยากให้เวลาเขามาก่อสร้างช่วยปรับที่ป่าบริเวณนั้นด้วย 
 ผู้ช่วยผญ.มัทรินทร์ - อยากทราบว่านโยบายที่นายกแถลงนโยบายมาแต่ละด้าน จะน ามาก าหนดใน
แผนพัฒนาอบต.ให้สอดคล้องกันหรือไม่  และเรียงล าดับนโยบาย ตามท่ีแถลงมาแล้วใช่หรือไม่ 
 นายก อบต. - จริง ๆ แล้ว ผมต้องการให้นโยบายด้านเศรษฐกิจเป็นนโยบายอันดับที่ 1 แต่ท า
เอกสารส่งให้สมาชิกสภาไปแล้ว  เวลาท าแผนก็ต้องดูแนวทางให้สอดคล้องกัน 
 อัชรา  - ในวันที่  1  กุมภาพันธ์  2565  จะมีเจ้าหน้าที่จากส านักงานการเลือกตั้งจังหวัด
เพชรบุรีจะมารับการยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายการเลือกตั้ง  ดังนั้นในช่วงนี้มาขอรับเอกสารการกรอกได้ที่ดิฉัน 
 ประธาน  - ฝาก ผอ.กองช่าง  ช่วยประสานกับทางประปาด้วยว่า ท่อประปาที่มาซ่อมไว้ แต่
ยังไม่ได้มาเก็บขน และมีอีกหนึ่งแห่งที่ท่อประปาแตกตรงบ้าน พ.จ.อ.สุริยะ 
 ก านัน  - เรื่องประปามีแตกหลายจุด  มีขุดไว้แต่ยังไม่ซ่อม ตรงซอย 1 ดอนคดี 
 พรอนันต์ - อบต.เป็นหน่วยงานดูแลในพ้ืนที่จะประสานไปยังหน่วยงานประปาให้ ปัญหาคือ
เขาขยายเมนต์ทอ่ประปาแรงดันน้ าสูง ท าให้ท่อเก่าทนแรงดันไม่ได้ จึงแตกเยอะมาก 
 ผญ.สมใจ - ดาบเจี๋ยบเคยฝากผมมาให้ช่วยหาทางช่วยแก้ไขตรงป้อมต ารวจเพราะเวลาน้ าเค็ม
ใหญ่ น้ าจะไหลเข้าป้อม  ต ารวจเดือดร้อน 
 พรอนันต์ - ตรงป้อมต ารวจเป็นที่ของเอกชนน่าจะเป็นของลูกสาวนางบุญรวม  เสนาดิสัย  
ซึ่งเจ้าของที่ดินได้ยกที่อีกแห่งหนึ่งให้สภ.บ้านแหลม  ซึ่งอยู่ตรงข้ามป้อมตรงท่ออีกฝั่งของถนนไปแล้ว  ดังนั้นตอนนี้
อบต.จะเอางบประมาณของอบต.ไปด าเนินการไม่ได้  

ประธาน - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอเลิกประชุม 
   เลิกประชุมเวลา  15.15  น. 
 

          นางสาวเช่นดาว  นพศรี 
                      (นางสาวเช่นดาว  นพศรี) 
    เลขาฯ / ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

             นายสหภาพ  กะเปราะน้อย 
   ( นายสหภาพ  กะเปราะน้อย ) 

                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 



 
 
 
       นายศรัทธา  เจือหอม     นายสุพร  พุกพัน   นายบุญช่วย  
ทรัพย์ทวี 
      (นายศรัทธา  เจือหอม)   (นายสุพร  พุกพัน)  (นายบุญช่วย  ทรัพย์ทวี) 
  ประธานคณะกรรมการตรวจฯ          กรรมการฯ                 เลขาฯ 


